

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลแก้งคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการต่างๆ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิดชอบ ละเมิด อาญา	การเปลี่ยนแปลง หลังการปฏิบัติตาม มาตรการ
๑. ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	บุคลากรโรงพยาบาลแก้งคร้อ และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการฯ ให้บุคลากรในโรงพยาบาลแก้งคร้อ และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ประกาศ อย่างถูกต้อง
๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	บุคลากรโรงพยาบาลแก้งคร้อ และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตให้บุคลากรในโรงพยาบาลแก้งคร้อ และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ประกาศ อย่างถูกต้อง
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาครักษาและทรัพย์สินบริจาค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	บุคลากรโรงพยาบาลแก้งคร้อ และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบน ให้บุคลากรในโรงพยาบาลแก้งคร้อและผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ประกาศ อย่างถูกต้อง

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการต่างๆ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิดชอบ ละเมิด อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลัง การปฏิบัติตาม มาตรการ
<p>๔. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้ธรรมาภิบาล มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และ มาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมาย กำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>บุคลากรโรงพยาบาลแก้งคร้อ และผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>ประกาศแจ้งเวียน มาตรการ ให้บุคลากรในโรงพยาบาลแก้งคร้อ และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ</p>	<p>ไม่พบ</p>	<p>มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ประกาศ อย่างถูกต้อง</p>
<p>๕. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ และกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในลักษณะสวัสดิการเชิงธุรกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>บุคลากรโรงพยาบาลแก้งคร้อ และผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับ สินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค ให้บุคลากรในโรงพยาบาลแก้งคร้อและผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ</p>	<p>ไม่พบ</p>	<p>มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ประกาศ อย่างถูกต้อง</p>